



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓



เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๔๐๖ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสมชาย แสวงการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณา ดังนี้

● **พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)**

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว และเสนอมาตรการรองรับกรณีหากมีการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งไปยังรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบ Big Data ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลของรัฐบาลนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมและทั่วถึง หากเกิดกรณีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง หรือหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นในอนาคต

● **พิจารณางบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการที่ได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน**

คณะกรรมการเห็นว่า สถานการณ์ในปัจจุบันรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ และคณะกรรมการควรที่จะมีส่วนช่วยเหลือประเทศในเรื่องดังกล่าว และจากการพิจารณางบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการที่ได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คาดว่าจะมีงบประมาณเหลือจากแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการในงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จึงเห็นควรนำเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้แก่สำนักงานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้รัฐบาลนำเงินจำนวนดังกล่าวไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ต่อไป โดยเห็นควรนำประเด็นดังกล่าวหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาหารือแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการต่อไป



นางนันทิดา วัลลา แก้วสีปลาด นิติกรปฏิบัติการ/ข่าว
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ